



Phụ lục
DANH MỤC NHIỆM VỤ HÀNG NĂM, ĐỊNH KỲ THUỘC ĐỀ ÁN
HỖ TRỢ HỆ SINH THÁI KHỞI NGHIỆP ĐMST QUỐC GIA ĐỀ ÁN NĂM 2025 (ĐỀ ÁN 844) ĐỀ TUYÊN CHỌN
BẮT ĐẦU THỰC HIỆN TỪ NĂM 2019

(Kèm theo Quyết định số: 229/QĐ-BKHCN ngày 25 tháng 8 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

TT	Tên nhiệm vụ	Mục tiêu	Yêu cầu đối với tổ chức chủ trì	Yêu cầu nội dung nhiệm vụ	Yêu cầu kết quả cần đạt được	Phương thức tổ chức thực hiện
1	2	3	4	5	6	7
1	Nhóm nhiệm vụ đào tạo, nâng cao năng lực cho khởi nghiệp ĐMST					
1	Nâng cao năng lực và hỗ trợ hoạt động của mạng lưới huấn luyện viên/cố vấn khởi nghiệp ĐMST (coaches/mentors)	<ul style="list-style-type: none"> - Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, chia sẻ kinh nghiệm cố vấn, huấn luyện khởi nghiệp ĐMST cho các doanh nhân, chuyên gia, nhà tư vấn có tiềm năng tham gia hoạt động cố vấn, huấn luyện (coaching/mentoring) các nhóm/doanh nghiệp khởi nghiệp ĐMST. - Thúc đẩy mạng lưới kết nối hoạt động của các cố vấn, huấn luyện viên khởi nghiệp ĐMST trong các lĩnh vực tiềm năng 	<ul style="list-style-type: none"> - Có khung chương trình nâng cao năng lực cho cố vấn, huấn luyện viên khởi nghiệp ĐMST tiềm năng. - Có danh sách và thỏa thuận hợp tác với các doanh nhân, chuyên gia có năng lực, kinh nghiệm trong huấn luyện, bồi dưỡng kiến thức cố vấn khởi nghiệp ĐMST ở trong nước, nước ngoài. - Có đề xuất chỉ tiêu (KPI), phương thức đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ trong thuyết minh nhiệm vụ. 	<ul style="list-style-type: none"> - Tổ chức các khóa huấn luyện, bồi dưỡng kiến thức, tọa đàm, hội thảo, tổ chức và tham gia sự kiện ở trong nước, nước ngoài để nâng cao năng lực, kỹ năng, chia sẻ kinh nghiệm cho các huấn luyện, cố vấn khởi nghiệp ĐMST tiềm năng. - Tổ chức các hoạt động tương tác với nhóm/doanh nghiệp khởi nghiệp ĐMST để nâng cao năng lực, kỹ năng huấn luyện, cố vấn. - Tổ chức lấy ý kiến đánh giá của học viên đối với hoạt động huấn luyện, cố vấn, bồi dưỡng kiến thức và nâng cao năng lực. - Tổ chức sự kiện, hoạt động liên kết mạng lưới huấn luyện viên/cố vấn khởi nghiệp ĐMST trong các lĩnh vực tiềm năng, ở phạm vi quốc gia, quốc tế. - Cập nhật thông tin về các doanh 	<ul style="list-style-type: none"> - Nâng cao năng lực cho các chuyên gia, doanh nhân về cách thức truyền đạt kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng huấn luyện, cố vấn hỗ trợ khởi nghiệp ĐMST trong các lĩnh vực tiềm năng. - Hình thành và phát triển mạng lưới huấn luyện, cố vấn khởi nghiệp ĐMST để tham gia hỗ trợ hoạt động của các nhóm/doanh nghiệp khởi nghiệp ĐMST, tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp ĐMST và thúc đẩy liên kết 	Lựa chọn tối đa 06 tổ chức độc lập hoặc liên danh để triển khai loại hình dự án này

		ở phạm vi quốc gia, quốc tế.		<p>ng nghiệp, chuyên gia khởi nghiệp ĐMST liên quan vào hệ thống thông tin của Đề án 844; cung cấp thông tin về việc triển khai nhiệm vụ, thông tin các chủ thể trong hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST liên quan đến nhiệm vụ cho Văn phòng Đề án 844 định kỳ nửa năm, khi kết thúc nhiệm vụ hoặc đột xuất theo đề nghị.</p>	<p>quốc tế.</p> <p>- Đáp ứng được các chỉ tiêu khác do đơn vị đề xuất trong thuyết minh nhiệm vụ.</p>	
2	Hỗ trợ hoạt động, liên kết của các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp ĐMST tại các trường đại học, viện nghiên cứu, tổ chức chính trị - xã hội	<ul style="list-style-type: none"> - Thúc đẩy triển khai các chương trình nâng cao năng lực, bồi dưỡng kiến thức cơ bản về khởi nghiệp ĐMST và tăng cường liên kết hoạt động giữa các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp ĐMST tại các trường đại học, viện nghiên cứu, tổ chức chính trị - xã hội trong nước, nước ngoài. - Tăng số lượng và chất lượng các nhóm khởi nghiệp ĐMST ở Việt Nam từ các trường đại học, viện nghiên cứu. - Trang bị kiến thức 	<ul style="list-style-type: none"> - Có năng lực tổ chức các chương trình huấn luyện, bồi dưỡng kiến thức về khởi nghiệp ĐMST. - Có danh sách chuyên gia, cộng tác viên và văn bản xác nhận tham gia của giảng viên, người hướng dẫn thực hành về tư duy, kiến thức cơ bản về khởi nghiệp ĐMST. - Có chương trình huấn luyện, bồi dưỡng kiến thức cơ bản về khởi nghiệp ĐMST đã được thực hiện hiệu quả ở trong nước hoặc nước ngoài. - Có đề xuất chỉ tiêu (KPI), phương thức đánh giá kết quả thực 	<ul style="list-style-type: none"> - Tổ chức các khóa học lý thuyết, thực hành, tọa đàm, hội thảo về phương pháp tư duy, trang bị kiến thức khởi nghiệp ĐMST cơ bản cho các nhóm khởi nghiệp ĐMST trong các trường đại học, viện nghiên cứu, tổ chức chính trị - xã hội. - Xây dựng quy trình lựa chọn, hình thành được các nhóm khởi nghiệp ĐMST tiềm năng. - Tổ chức lấy ý kiến đánh giá của học viên đối với hoạt động huấn luyện, bồi dưỡng kiến thức. - Xây dựng phương án đàm phán, ký kết thoả thuận hợp tác liên kết, tiếp nhận các nhóm/doanh nghiệp được huấn luyện, bồi dưỡng kiến thức với các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp ĐMST trong/ngoài nước. - Cập nhật thông tin về các doanh nghiệp, chuyên gia khởi nghiệp ĐMST liên quan vào hệ thống 	<p>- Vận hành được mô hình tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp ĐMST có hiệu quả tại viện nghiên cứu, trường đại học, tổ chức chính trị - xã hội và có được sự liên kết hoạt động với các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp ĐMST khác.</p> <p>- Đáp ứng được các chỉ tiêu khác do đơn vị đề xuất trong thuyết minh nhiệm vụ.</p>	Lựa chọn tối đa 05 tổ chức độc lập hoặc liên danh để triển khai loại hình dự án này

		<p>cơ bản về khởi nghiệp ĐMST trong các trường đại học, viện nghiên cứu, tổ chức chính trị - xã hội.</p>	<p>hiện nhiệm vụ trong thuyết minh nhiệm vụ.</p>	<p>thông tin của Đề án 844; cung cấp thông tin về việc triển khai nhiệm vụ, thông tin các chủ thể trong hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST liên quan đến nhiệm vụ cho Văn phòng Đề án 844 định kỳ nửa năm, khi kết thúc nhiệm vụ hoặc đột xuất theo đề nghị.</p>		
3	<p>Hỗ trợ hoạt động của các tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng kiến thức nâng cao về khởi nghiệp ĐMST</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Thúc đẩy triển khai các chương trình huấn luyện, bồi dưỡng kiến thức nâng cao, chuyên sâu về khởi nghiệp ĐMST trong lĩnh vực cụ thể (giáo dục, y tế, du lịch, nông nghiệp, công nghệ trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ 4) và liên kết hoạt động với các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp. - Nâng cao chất lượng nhóm/doanh nghiệp khởi nghiệp ĐMST thông qua việc huấn luyện, bồi dưỡng kiến thức nâng cao về các mô hình kinh 	<ul style="list-style-type: none"> - Có năng lực tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng kiến thức về khởi nghiệp ĐMST. - Có danh sách chuyên gia, cộng tác viên và văn bản xác nhận tham gia của giảng viên, người hướng dẫn thực hành các môn học nâng cao, chuyên sâu về khởi nghiệp ĐMST trong lĩnh vực cụ thể. - Có chương trình huấn luyện, bồi dưỡng kiến thức nâng cao, chuyên sâu về khởi nghiệp ĐMST trong lĩnh vực cụ thể đã được thực hiện hiệu quả ở trong nước hoặc nước ngoài. - Có đề xuất chỉ tiêu (KPI), phương thức đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ trong 	<ul style="list-style-type: none"> - Tổ chức các khóa học lý thuyết và thực hành, tọa đàm, hội thảo chuyên đề về khởi nghiệp ĐMST cho các nhóm khởi nghiệp, doanh nghiệp khởi nghiệp ĐMST. - Tổ chức lấy ý kiến đánh giá của học viên đối với hoạt động huấn luyện, bồi dưỡng kiến thức. - Xây dựng phương án đàm phán, ký kết thoả thuận hợp tác liên kết, tiếp nhận các nhóm/doanh nghiệp khởi nghiệp ĐMST được huấn luyện, bồi dưỡng kiến thức với các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp ĐMST khác (cơ sở ương tạo, tổ chức thúc đẩy kinh doanh,...) trong/ngoài nước. - Cập nhật thông tin về các doanh nghiệp, chuyên gia khởi nghiệp ĐMST liên quan vào hệ thống thông tin của Đề án 844; cung cấp thông tin về việc triển khai nhiệm vụ, thông tin các chủ thể trong hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST liên quan đến nhiệm vụ cho Văn phòng 	<ul style="list-style-type: none"> - Xây dựng và triển khai được chương trình huấn luyện, bồi dưỡng kiến thức nâng cao, chuyên sâu về khởi nghiệp ĐMST trong một số lĩnh vực mà Việt nam có tiềm năng. - Đáp ứng được các chỉ tiêu khác do đơn vị đề xuất trong thuyết minh nhiệm vụ. 	<p>Lựa chọn tối đa 04 tổ chức độc lập hoặc liên danh để triển khai loại hình dự án này</p>

		doanh, phương thức gọi vốn và các kiến thức, kỹ năng, công cụ cần thiết khác cho các nhóm/doanh nghiệp khởi nghiệp ĐMST trong lĩnh vực cụ thể.	thuyết minh nhiệm vụ.	Đề án 844 định kỳ nửa năm, khi kết thúc nhiệm vụ hoặc đột xuất theo đề nghị.		
4	Nâng cao năng lực cá nhân quản lý, vận hành tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp ĐMST hoặc tổ chức đầu tư vốn cho khởi nghiệp ĐMST	Hình thành đội ngũ có năng lực tốt về quản lý, điều phối, vận hành các loại hình tổ chức hỗ trợ hoặc đầu tư vốn cho khởi nghiệp ĐMST.	<ul style="list-style-type: none"> - Có năng lực tổ chức hoạt động huấn luyện, bồi dưỡng kiến thức về khởi nghiệp ĐMST. - Có danh sách chuyên gia, cộng tác viên và văn bản xác nhận tham gia của các giảng viên, người hướng dẫn thực hành. - Có thỏa thuận hợp tác tư vấn, hỗ trợ xây dựng, phát triển tổ chức hỗ trợ hoặc đầu tư vốn cho khởi nghiệp ĐMST với các cơ sở huấn luyện, bồi dưỡng kiến thức, nghiên cứu/ứng dụng/triển khai, doanh nghiệp, địa phương, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp; - Có thỏa thuận hợp tác 	<ul style="list-style-type: none"> - Tổ chức các khóa học lý thuyết và thực hành, tọa đàm, hội thảo chuyên đề, trao đổi chuyên gia, thực tập, kiến tập, liên kết, hợp tác, tham gia sự kiện trong nước, nước ngoài để nâng cao năng lực xây dựng, quản lý, vận hành tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp, tổ chức đầu tư vốn khởi nghiệp ĐMST. - Tổ chức lấy ý kiến đánh giá của học viên đối với hoạt động bồi dưỡng kiến thức lý thuyết và thực hành về năng lực quản lý, vận hành tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp, tổ chức đầu tư vốn cho khởi nghiệp ĐMST. - Cập nhật thông tin về các doanh nghiệp, chuyên gia khởi nghiệp ĐMST liên quan vào hệ thống thông tin của Đề án 844; cung cấp thông tin về việc triển khai nhiệm vụ, thông tin các chủ thể trong hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST liên quan đến nhiệm vụ cho Văn phòng Đề án 844 định kỳ nửa năm, khi kết 	<ul style="list-style-type: none"> - Xây dựng và triển khai được chương trình huấn luyện, nâng cao năng lực được cho các cá nhân thực hiện việc xây dựng, quản lý, điều phối, vận hành các loại hình tổ chức hỗ trợ, đầu tư vốn cho khởi nghiệp ĐMST. - Đáp ứng được các chỉ tiêu khác do đơn vị đề xuất trong thuyết minh nhiệm vụ. 	Lựa chọn tối đa 03 tổ chức độc lập hoặc liên danh để triển khai loại hình dự án này

			<p>với nhà tư vấn, nhà đầu tư, tổ chức cung cấp dịch vụ hỗ trợ khởi nghiệp ĐMST khác ở trong nước, nước ngoài.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Có đề xuất chỉ tiêu (KPI), phương thức đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ trong thuyết minh nhiệm vụ. 	<p>thức nhiệm vụ hoặc đột xuất theo đề nghị.</p>		
5	<p>Nâng cao năng lực xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST cho cán bộ quản lý của các bộ, ngành, địa phương, tổ chức chính trị - xã hội và cơ sở nghiên cứu, đào tạo</p>	<p>Nâng cao năng lực quản lý, hỗ trợ khởi nghiệp ĐMST, xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST cho các cán bộ quản lý trong các cơ quan Nhà nước Trung ương, địa phương và các tổ chức chính trị xã hội, cơ sở nghiên cứu, đào tạo</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Có năng lực tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng, nâng cao năng lực về khởi nghiệp ĐMST. - Có sự cam kết tham gia huấn luyện, bồi dưỡng, nâng cao năng lực của các chuyên gia có kinh nghiệm hỗ trợ khởi nghiệp và xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST. - Có văn bản đề nghị hoặc thỏa thuận hợp tác của các cơ quan, tổ chức về nhu cầu huấn luyện, bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ quản lý liên quan tới hỗ trợ phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST (ưu tiên các thỏa thuận hợp tác, đề nghị phối hợp có sự 	<ul style="list-style-type: none"> - Tổ chức các khóa huấn luyện, bồi dưỡng, nâng cao năng lực về khởi nghiệp ĐMST các cán bộ quản lý ở Trung ương, địa phương, tổ chức chính trị - xã hội và cơ sở nghiên cứu, đào tạo. - Tổ chức lấy ý kiến đánh giá của học viên đối với hoạt động bồi dưỡng, nâng cao năng lực. - Xây dựng cơ sở dữ liệu, mạng lưới cộng tác viên hỗ trợ khởi nghiệp ĐMST là cán bộ đầu mối của các cơ quan, tổ chức ở Trung ương, địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội, cơ sở nghiên cứu, đào tạo. - Tổ chức tọa đàm, hội thảo, sự kiện, hoạt động liên kết trong nước, quốc tế để thúc đẩy hoạt động hợp tác giữa cán bộ quản lý với các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp ĐMST. - Cập nhật thông tin về các doanh nghiệp, chuyên gia khởi nghiệp 	<ul style="list-style-type: none"> - Tạo lập được mạng lưới cán bộ đầu mối hỗ trợ khởi nghiệp ĐMST tại các cơ quan ở Trung ương, địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội, cơ sở nghiên cứu, đào tạo. - Nâng cao năng lực của cán bộ quản lý thể hiện qua báo cáo hoạt động của cán bộ sau khóa đào tạo về: <ul style="list-style-type: none"> • Đề xuất áp dụng cơ chế, chính sách, văn bản pháp luật cụ thể để phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST trên cơ sở khai thác thế mạnh của địa phương. 	<p>Lựa chọn tối đa 05 tổ chức độc lập hoặc liên danh để triển khai loại hình dự án này</p>



			<p>khăng định tham gia của cán bộ quản lý cấp cao).</p> <p>- Có đề xuất chỉ tiêu (KPI), phương thức đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ trong thuyết minh nhiệm vụ.</p>	<p>ĐMST liên quan vào hệ thống thông tin của Đề án 844; cung cấp thông tin về việc triển khai nhiệm vụ, thông tin các chủ thể trong hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST liên quan đến nhiệm vụ cho Văn phòng Đề án 844 định kỳ nửa năm, khi kết thúc nhiệm vụ hoặc đột xuất theo đề nghị.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Biện pháp thúc đẩy truyền thông, nâng cao nhận thức, khuyến khích đầu tư cho khởi nghiệp ĐMST tại địa phương. • Biện pháp thu hút, bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho khởi nghiệp ĐMST. • Biện pháp kết nối, xây dựng mạng lưới phát triển thị trường trong nước, quốc tế cho khởi nghiệp ĐMST. <p>- Đáp ứng được các chỉ tiêu khác do đơn vị đề xuất trong thuyết minh nhiệm vụ.</p>	
II Nhóm nhiệm vụ hỗ trợ hoạt động của một số cơ sở ương tạo, tổ chức thúc đẩy kinh doanh, tổ chức cung cấp thiết bị dùng chung						
6	Hỗ trợ hoạt động và liên kết của tổ chức thúc đẩy kinh doanh khởi nghiệp ĐMST	<p>- Đẩy mạnh hoạt động huấn luyện, bồi dưỡng kiến thức, hướng dẫn thực hành kỹ năng gọi vốn cho khởi nghiệp ĐMST thông qua các tổ</p>	<p>- Có năng lực tổ chức chương trình huấn luyện, bồi dưỡng kiến thức tập trung cho các nhóm/doanh nghiệp khởi nghiệp ĐMST.</p> <p>- Có danh sách chuyên gia, nhà đầu tư, cộng</p>	<p>- Tổ chức các khóa học lý thuyết và thực hành; tọa đàm, hội thảo, cuộc thi, sự kiện gọi vốn cho khởi nghiệp ĐMST; triển khai hoạt động liên kết, trao đổi chuyên gia, cố vấn, các chương trình thực tập, kiến tập.</p> <p>- Tổ chức lấy ý kiến đánh giá của</p>	<p>- Huy động được vốn đầu tư cho doanh nghiệp khởi nghiệp ĐMST, thể hiện qua số lượng và quy mô các thương vụ gọi được vốn đầu tư của doanh nghiệp khởi</p>	Lựa chọn tối đa 04 tổ chức độc lập hoặc liên danh để triển khai loại hình dự án này

	<p>chức thúc đẩy kinh doanh.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Liên kết hoạt động của các tổ chức thúc đẩy kinh doanh với tổ chức đầu tư, tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp ở phạm vi quốc gia, quốc tế. - Nâng cao số lượng và chất lượng giao dịch đầu tư vốn cho khởi nghiệp ĐMST. - Nâng cao giá trị của doanh nghiệp khởi nghiệp ĐMST; thúc đẩy tăng trưởng nhanh và khả năng gọi vốn của doanh nghiệp ĐMST từ các nhà đầu tư trong nước và quốc tế. - Nâng cao chất lượng hoạt động huấn luyện, bồi dưỡng kiến thức, hướng dẫn, thực hành kỹ năng gọi vốn của các tổ chức thúc đẩy kinh 	<p>tác viên và văn bản xác nhận tham gia của giảng viên, người hướng dẫn thực hành xây dựng mô hình/phương án kinh doanh, tư vấn đầu tư, tài chính, marketing, phát triển sản phẩm/dịch vụ mới, công nghệ, sở hữu trí tuệ, công nhận và lưu hành sản phẩm, các kỹ năng thuyết trình, gọi vốn, kiến thức nâng cao, chuyên sâu về khởi nghiệp ĐMST trong lĩnh vực cụ thể.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Có chương trình huấn luyện, bồi dưỡng kiến thức nâng cao, chuyên sâu về khởi nghiệp ĐMST trong lĩnh vực cụ thể đã được thực hiện hiệu quả ở trong nước hoặc nước ngoài. - Có thoả thuận hợp tác với các đối tác trong nước, nước ngoài để triển khai khóa huấn luyện, bồi dưỡng kiến thức và hoạt động nâng cao kỹ năng gọi vốn cho doanh nghiệp khởi 	<p>các nhóm/doanh nghiệp khởi nghiệp ĐMST tham gia đối với hoạt động hỗ trợ huy động vốn và hoạt động liên kết.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cập nhật thông tin về các doanh nghiệp, chuyên gia khởi nghiệp ĐMST liên quan vào hệ thống thông tin của Đề án 844; cung cấp thông tin về việc triển khai nhiệm vụ, thông tin các chủ thể trong hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST liên quan đến nhiệm vụ cho Văn phòng Đề án 844 định kỳ nửa năm, khi kết thúc nhiệm vụ hoặc đột xuất theo đề nghị. 	<p>ng nghiệp ĐMST; giá trị giao dịch thoái vốn, chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng/mua bán/sáp nhập doanh nghiệp khởi nghiệp ĐMST.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Phát triển được thị trường cho doanh nghiệp khởi nghiệp ĐMST thông qua số lượng và quy mô các hợp đồng mua sản phẩm/dịch vụ của doanh nghiệp khởi nghiệp ĐMST, số lượng các thoả thuận/hợp đồng cung cấp dịch vụ hỗ trợ khởi nghiệp ĐMST thông qua các tổ chức thúc đẩy kinh doanh. - Đáp ứng được các chỉ tiêu khác do đơn vị đề xuất trong thuyết minh nhiệm vụ. 	
--	---	--	---	--	--

		doanh.	nghiệp ĐMST. - Ưu tiên các đơn vị/liên danh có năng lực thu hút/bảo đảm nguồn lực đầu tư ban đầu cho nhóm/doanh nghiệp khởi nghiệp ĐMST. - Có đề xuất chỉ tiêu (KPI), phương thức đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ trong thuyết minh nhiệm vụ.			
7	Hỗ trợ hoạt động và liên kết của các tổ chức cung cấp dịch vụ cho khởi nghiệp ĐMST	- Thúc đẩy hoạt động cung cấp một số loại hình dịch vụ tư vấn (pháp lý, đầu tư, tài chính, thuế, kế toán, thành lập và giải thể doanh nghiệp, sở hữu trí tuệ, tiêu chuẩn-đo lường-chất lượng, marketing, chuyên gia công nghệ, thông tin khoa học và công nghệ...) cho nhóm/doanh nghiệp khởi nghiệp ĐMST. - Tăng cường sự phối hợp giữa tổ chức cung cấp dịch vụ tập trung với các	- Có năng lực tổ chức, cung cấp, kết nối các dịch vụ tư vấn chất lượng cao cho doanh nghiệp khởi nghiệp ĐMST. - Có sự cam kết tham gia của các chuyên gia có kinh nghiệm tư vấn, hỗ trợ khởi nghiệp và xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST. - Có đề xuất chỉ tiêu (KPI), phương thức đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ trong thuyết minh nhiệm vụ.	- Tổ chức các hội thảo chuyên đề, các hoạt động tư vấn chuyên sâu, cung cấp dịch vụ cho khởi nghiệp ĐMST. - Tổ chức các sự kiện để thúc đẩy hoạt động hợp tác, liên kết giữa tổ chức cung cấp dịch vụ tập trung với các chuyên gia tư vấn cho khởi nghiệp ĐMST. - Tổ chức lấy ý kiến đánh giá của đối tượng thụ hưởng đối với các hoạt động tư vấn, cung cấp dịch vụ. - Cập nhật thông tin về các doanh nghiệp, chuyên gia khởi nghiệp ĐMST liên quan vào hệ thống thông tin của Đề án 844; cung cấp thông tin về việc triển khai nhiệm vụ, thông tin các chủ thể trong hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST liên quan đến nhiệm vụ cho Văn phòng Đề án 844 định kỳ nửa năm, khi kết	- Hình thành được mạng lưới các cá nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ có uy tín cho khởi nghiệp ĐMST. - Đáp ứng được các chỉ tiêu khác do đơn vị đề ra trong thuyết minh nhiệm vụ.	Lựa chọn tối đa 05 tổ chức độc lập hoặc liên danh để triển khai loại hình dự án này

		chuyên gia tư vấn cho khởi nghiệp.		thức nhiệm vụ hoặc đột xuất theo đề nghị.		
8	Liên kết khai thác nguồn lực hỗ trợ khởi nghiệp ĐMST trong lĩnh vực nông nghiệp theo chuỗi giá trị	<ul style="list-style-type: none"> - Nâng cao chất lượng doanh nghiệp khởi nghiệp ĐMST lĩnh vực nông nghiệp. - Hình thành và nâng cao chất lượng các chương trình thúc đẩy kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp. - Liên kết được các nguồn lực hỗ trợ khởi nghiệp ĐMST trong lĩnh vực nông nghiệp theo chuỗi giá trị. 	<ul style="list-style-type: none"> - Có khung chương trình và năng lực tổ chức chương trình huấn luyện tập trung cho nhóm/doanh nghiệp khởi nghiệp ĐMST trong lĩnh vực nông nghiệp. - Có thỏa thuận với ít nhất 05 đối tác tham gia chia sẻ nguồn lực (cơ sở hạ tầng kỹ thuật, thiết bị, chuyên gia...) hỗ trợ khởi nghiệp ĐMST trong lĩnh vực nông nghiệp. - Có danh sách chuyên gia, cộng tác viên, cố vấn, nhà đầu tư và văn bản xác nhận của người tham gia huấn luyện. - Ưu tiên các đơn vị/liên danh có năng lực thu hút/bảo đảm nguồn lực đầu tư ban đầu cho nhóm/doanh nghiệp khởi nghiệp ĐMST. - Có đề xuất chỉ tiêu (KPI), phương thức đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ trong 	<ul style="list-style-type: none"> - Tổ chức lựa chọn các doanh nghiệp đầu vào là các doanh nghiệp khởi nghiệp ĐMST dựa trên nền tảng công nghệ/mô hình kinh doanh mới trong lĩnh vực nông nghiệp. - Xây dựng và vận hành mô hình kết nối chia sẻ nguồn lực, khai thác cơ sở hạ tầng kỹ thuật, thiết bị, chuyên gia hỗ trợ khởi nghiệp ĐMST trong lĩnh vực nông nghiệp. - Tổ chức các chương trình thúc đẩy kinh doanh cho doanh nghiệp khởi nghiệp ĐMST trong lĩnh vực nông nghiệp. - Cập nhật thông tin về các doanh nghiệp, chuyên gia khởi nghiệp ĐMST liên quan vào hệ thống thông tin của Đề án 844; cung cấp thông tin về việc triển khai nhiệm vụ, thông tin các chủ thể trong hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST liên quan đến nhiệm vụ cho Văn phòng Đề án 844 định kỳ nửa năm, khi kết thúc nhiệm vụ hoặc đột xuất theo đề nghị. 	<ul style="list-style-type: none"> - Các nhóm/doanh nghiệp khởi nghiệp dựa trên nền tảng công nghệ/mô hình kinh doanh mới trong lĩnh vực nông nghiệp được nâng cao năng lực, hỗ trợ dịch vụ, hoàn thiện mô hình kinh doanh, ký kết các hợp đồng mua bán sản phẩm/dịch vụ và tiếp cận với các nguồn lực đầu tư trong và ngoài nước. - Tối thiểu 10 doanh nghiệp khởi nghiệp ĐMST được hỗ trợ đạt được đề xuất đầu tư của nhà đầu tư với tổng giá trị từ 300.000 USD trở lên. - Đáp ứng được các chỉ tiêu khác do đơn vị đề xuất trong thuyết minh nhiệm vụ. 	Lựa chọn tối đa 05 tổ chức độc lập hoặc liên danh để triển khai loại hình dự án này

			thuyết minh nhiệm vụ.			
9	Liên kết khai thác nguồn lực hỗ trợ khởi nghiệp ĐMST trong lĩnh vực dịch vụ du lịch, ẩm thực, thủ công mỹ nghệ	<ul style="list-style-type: none"> - Nâng cao chất lượng doanh nghiệp khởi nghiệp ĐMST lĩnh vực dịch vụ du lịch, ẩm thực, thủ công mỹ nghệ. - Hình thành và nâng cao chất lượng các chương trình thúc đẩy kinh doanh trong lĩnh vực dịch vụ du lịch, ẩm thực, thủ công mỹ nghệ. - Liên kết được các nguồn lực hỗ trợ khởi nghiệp ĐMST trong lĩnh vực dịch vụ du lịch, ẩm thực, thủ công mỹ nghệ. 	<ul style="list-style-type: none"> - Có khung chương trình và năng lực tổ chức chương trình huấn luyện tập trung cho nhóm/doanh nghiệp khởi nghiệp ĐMST trong lĩnh vực dịch vụ du lịch, ẩm thực, thủ công mỹ nghệ. - Có thỏa thuận với ít nhất 03 đối tác tham gia chia sẻ nguồn lực (cơ sở hạ tầng kỹ thuật, thiết bị, chuyên gia...) hỗ trợ khởi nghiệp ĐMST trong lĩnh vực dịch vụ du lịch, ẩm thực, thủ công mỹ nghệ. - Có danh sách chuyên gia, cộng tác viên, cố vấn, nhà đầu tư và văn bản xác nhận của người tham gia huấn luyện. - Ưu tiên các đơn vị/liên danh có năng lực thu hút/bảo đảm nguồn lực đầu tư ban đầu cho nhóm/doanh nghiệp khởi nghiệp ĐMST. - Có đề xuất chỉ tiêu (KPI), phương thức 	<ul style="list-style-type: none"> - Tổ chức lựa chọn các doanh nghiệp đầu vào là các doanh nghiệp khởi nghiệp ĐMST dựa trên nền tảng công nghệ/mô hình kinh doanh mới trong lĩnh vực dịch vụ du lịch, ẩm thực, thủ công mỹ nghệ. - Xây dựng và vận hành mô hình kết nối chia sẻ nguồn lực, khai thác cơ sở hạ tầng kỹ thuật, thiết bị, chuyên gia hỗ trợ khởi nghiệp ĐMST trong lĩnh vực dịch vụ du lịch, ẩm thực, thủ công mỹ nghệ. - Tổ chức các chương trình thúc đẩy kinh doanh cho doanh nghiệp khởi nghiệp ĐMST trong lĩnh vực dịch vụ du lịch, ẩm thực, thủ công mỹ nghệ. - Cập nhật thông tin về các doanh nghiệp, chuyên gia khởi nghiệp ĐMST liên quan vào hệ thống thông tin của Đề án 844; cung cấp thông tin về việc triển khai nhiệm vụ, thông tin các chủ thể trong hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST liên quan đến nhiệm vụ cho Văn phòng Đề án 844 định kỳ nửa năm, khi kết thúc nhiệm vụ hoặc đột xuất theo đề nghị. 	<ul style="list-style-type: none"> - Các nhóm/doanh nghiệp khởi nghiệp dựa trên nền tảng công nghệ/mô hình kinh doanh mới trong lĩnh vực dịch vụ du lịch, ẩm thực, thủ công mỹ nghệ được nâng cao năng lực, hỗ trợ dịch vụ, hoàn thiện mô hình kinh doanh, ký kết các hợp đồng mua bán sản phẩm/dịch vụ và tiếp cận với các nguồn lực đầu tư trong và ngoài nước. - Tối thiểu 10 doanh nghiệp khởi nghiệp ĐMST được hỗ trợ đạt được đề xuất đầu tư của nhà đầu tư với tổng giá trị từ 300.000 USD trở lên. - Đáp ứng được các chỉ tiêu khác do đơn vị đề ra trong thuyết minh nhiệm vụ. 	Lựa chọn tối đa 05 tổ chức độc lập hoặc liên danh để triển khai loại hình dự án này

			đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ trong thuyết minh nhiệm vụ.			
10	Liên kết khai thác nguồn lực hỗ trợ khởi nghiệp ĐMST trong lĩnh vực dịch vụ hậu cần, giao thông, vận tải	<ul style="list-style-type: none"> - Nâng cao chất lượng doanh nghiệp khởi nghiệp ĐMST lĩnh vực dịch vụ hậu cần, giao thông, vận tải. - Hình thành và nâng cao chất lượng các chương trình thúc đẩy kinh doanh trong lĩnh vực dịch vụ hậu cần, giao thông, vận tải. - Liên kết được các nguồn lực hỗ trợ khởi nghiệp ĐMST trong lĩnh vực dịch vụ hậu cần, giao thông, vận tải. 	<ul style="list-style-type: none"> - Có khung chương trình và năng lực tổ chức chương trình huấn luyện tập trung cho nhóm/doanh nghiệp khởi nghiệp ĐMST trong lĩnh vực dịch vụ hậu cần, giao thông, vận tải. - Có thỏa thuận với ít nhất 03 đối tác tham gia chia sẻ nguồn lực (cơ sở hạ tầng kỹ thuật, thiết bị, chuyên gia...) hỗ trợ khởi nghiệp ĐMST trong lĩnh vực dịch vụ hậu cần, giao thông, vận tải. - Có danh sách chuyên gia, cộng tác viên, cố vấn, nhà đầu tư và văn bản xác nhận của người tham gia huấn luyện. - Ưu tiên các đơn vị/liên danh có năng lực thu hút/bảo đảm nguồn lực đầu tư ban đầu cho nhóm/doanh nghiệp khởi nghiệp ĐMST. - Có đề xuất chỉ tiêu 	<ul style="list-style-type: none"> - Tổ chức lựa chọn các doanh nghiệp đầu vào là các doanh nghiệp khởi nghiệp ĐMST dựa trên nền tảng công nghệ/mô hình kinh doanh mới trong lĩnh vực dịch vụ hậu cần, giao thông, vận tải. - Xây dựng và vận hành mô hình kết nối chia sẻ nguồn lực, khai thác cơ sở hạ tầng kỹ thuật, thiết bị, chuyên gia hỗ trợ khởi nghiệp ĐMST trong lĩnh vực dịch vụ hậu cần, giao thông, vận tải. - Tổ chức các chương trình thúc đẩy kinh doanh cho doanh nghiệp khởi nghiệp ĐMST trong lĩnh vực dịch vụ hậu cần, giao thông, vận tải. - Cập nhật thông tin về các doanh nghiệp, chuyên gia khởi nghiệp ĐMST liên quan vào hệ thống thông tin của Đề án 844; cung cấp thông tin về việc triển khai nhiệm vụ, thông tin các chủ thể trong hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST liên quan đến nhiệm vụ cho Văn phòng Đề án 844 định kỳ nửa năm, khi kết thúc nhiệm vụ hoặc đột xuất theo đề nghị. 	<ul style="list-style-type: none"> - Các nhóm/doanh nghiệp khởi nghiệp dựa trên nền tảng công nghệ/mô hình kinh doanh mới trong lĩnh vực dịch vụ hậu cần, giao thông, vận tải được nâng cao năng lực, hỗ trợ dịch vụ, hoàn thiện mô hình kinh doanh, ký kết các hợp đồng mua bán sản phẩm/dịch vụ và tiếp cận với các nguồn lực đầu tư trong và ngoài nước. - Tối thiểu 10 doanh nghiệp khởi nghiệp ĐMST được hỗ trợ đạt được đề xuất đầu tư của nhà đầu tư với tổng giá trị từ 300.000 USD trở lên. - Đáp ứng được các chỉ tiêu khác do đơn vị đề ra trong thuyết minh nhiệm vụ. 	Lựa chọn tối đa 05 tổ chức độc lập hoặc liên danh để triển khai loại hình dự án này

			(KPI), phương thức đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ trong thuyết minh nhiệm vụ.			
11	Liên kết khai thác nguồn lực hỗ trợ khởi nghiệp ĐMST trên nền tảng công nghệ công nghiệp lần thứ tư (I 4.0)	<ul style="list-style-type: none"> - Nâng cao chất lượng doanh nghiệp khởi nghiệp ĐMST trên nền tảng công nghệ I 4.0. - Hình thành và nâng cao chất lượng các chương trình thúc đẩy kinh doanh trong lĩnh vực ứng dụng công nghệ I 4.0. - Liên kết được các nguồn lực hỗ trợ khởi nghiệp ĐMST trên nền tảng công nghệ I 4.0. 	<ul style="list-style-type: none"> - Có khung chương trình và năng lực tổ chức chương trình huấn luyện tập trung cho nhóm/doanh nghiệp khởi nghiệp ĐMST trên nền tảng công nghệ I 4.0 - Có thỏa thuận với ít nhất 05 đối tác tham gia chia sẻ nguồn lực (cơ sở hạ tầng kỹ thuật, thiết bị, chuyên gia...) hỗ trợ khởi nghiệp ĐMST trên nền tảng công nghệ I 4.0. - Có danh sách chuyên gia, cộng tác viên, cố vấn, nhà đầu tư và văn bản xác nhận của người tham gia huấn luyện. - Ưu tiên các đơn vị/liên danh có năng lực thu hút/bảo đảm nguồn lực đầu tư ban đầu cho nhóm/doanh nghiệp 	<ul style="list-style-type: none"> - Tổ chức lựa chọn các doanh nghiệp đầu vào là các doanh nghiệp khởi nghiệp ĐMST dựa trên nền tảng công nghệ I 4.0. - Xây dựng và vận hành mô hình kết nối chia sẻ nguồn lực, khai thác cơ sở hạ tầng kỹ thuật, thiết bị, chuyên gia hỗ trợ khởi nghiệp ĐMST trên nền tảng công nghệ I 4.0. - Tổ chức các chương trình thúc đẩy kinh doanh cho doanh nghiệp khởi nghiệp ĐMST trên nền tảng công nghệ trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. - Cập nhật thông tin về các doanh nghiệp, chuyên gia khởi nghiệp ĐMST liên quan vào hệ thống thông tin của Đề án 844; cung cấp thông tin về việc triển khai nhiệm vụ, thông tin các chủ thể trong hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST liên quan đến nhiệm vụ cho Văn phòng Đề án 844 định kỳ nửa năm, khi kết thúc nhiệm vụ hoặc đột xuất theo đề nghị. 	<ul style="list-style-type: none"> - Các nhóm/doanh nghiệp khởi nghiệp dựa trên nền tảng công nghệ I 4.0 nâng cao năng lực, dịch vụ, hoàn thiện mô hình kinh doanh, ký kết các hợp đồng mua bán sản phẩm/dịch vụ và tiếp cận với các nguồn lực đầu tư trong và ngoài nước. - Tối thiểu 10 doanh nghiệp khởi nghiệp ĐMST được hỗ trợ đạt được đề xuất đầu tư của nhà đầu tư với tổng giá trị từ 300.000 USD trở lên. - Đáp ứng được các chỉ tiêu khác do đơn vị đề ra trong thuyết minh nhiệm vụ. 	Lựa chọn tối đa 05 tổ chức độc lập hoặc liên danh để triển khai loại hình dự án này

			<p>khởi nghiệp ĐMST.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Có đề xuất chỉ tiêu (KPI), phương thức đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ trong thuyết minh nhiệm vụ. 			
12	<p>Kết nối doanh nghiệp khởi nghiệp ĐMST với tập đoàn, hiệp hội doanh nghiệp/doanh nhân, chính quyền, tổ chức chính trị, xã hội – nghề nghiệp ở trong và ngoài nước</p>	<p>Thu hút đầu tư, phát triển thị trường cho doanh nghiệp khởi nghiệp ĐMST từ nguồn lực của các tập đoàn, hiệp hội doanh nghiệp/doanh nhân, chính quyền, tổ chức chính trị, xã hội – nghề nghiệp.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Có năng lực, giải pháp tổ chức các hoạt động kết nối đối tác, khách hàng, hợp tác nghiên cứu, đầu tư, thương mại hóa sản phẩm cho doanh nghiệp khởi nghiệp ĐMST. - Có thỏa thuận, hợp tác với tập đoàn hoặc hiệp hội doanh nghiệp/doanh nhân, chính quyền, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp để đưa ra vấn đề cho doanh nghiệp khởi nghiệp ĐMST giải quyết hoặc tiếp nhận, sử dụng sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp khởi nghiệp ĐMST. - Có đề xuất chỉ tiêu (KPI), phương thức đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ trong thuyết minh nhiệm vụ. 	<ul style="list-style-type: none"> - Khảo sát nhu cầu hợp tác nghiên cứu phát triển, đầu tư cho doanh nghiệp khởi nghiệp ĐMST của tập đoàn, hiệp hội doanh nghiệp/doanh nhân, chính quyền, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp trong lĩnh vực cụ thể. - Cung cấp chuyên gia tư vấn, dịch vụ hỗ trợ, tổ chức sự kiện, đoàn công tác tham gia sự kiện trong nước, nước ngoài để kết nối phát triển quan hệ đối tác, khách hàng, liên kết phát triển thị trường, hợp tác đầu tư, nghiên cứu phát triển cho doanh nghiệp khởi nghiệp ĐMST. - Cập nhật thông tin về các doanh nghiệp, chuyên gia khởi nghiệp ĐMST liên quan vào hệ thống thông tin của Đề án 844; cung cấp thông tin về việc triển khai nhiệm vụ, thông tin các chủ thể trong hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST liên quan đến nhiệm vụ cho Văn phòng Đề án 844 định kỳ nửa năm, khi kết thúc nhiệm vụ hoặc đột xuất theo đề nghị. 	<ul style="list-style-type: none"> - Doanh nghiệp khởi nghiệp ĐMST được hỗ trợ thể hiện qua số lượng, quy mô giao dịch, hợp đồng/cam kết/đề xuất đầu tư, hỗ trợ (giao dịch bán hàng, đặt hàng, hợp tác nghiên cứu phát triển, hợp tác đầu tư, sử dụng/tiêu thụ sản phẩm, phát triển thị trường). - Ít nhất 05 doanh nghiệp khởi nghiệp ĐMST có thỏa thuận hợp tác đầu tư nghiên cứu phát triển hoặc giao dịch thương mại/đầu tư/hỗ trợ kỹ thuật/hỗ trợ phát triển thị trường với tập đoàn hoặc hiệp hội doanh nghiệp/doanh nhân, chính quyền, tổ chức 	<p>Lựa chọn tối đa 03 tổ chức độc lập hoặc liên danh để triển khai loại hình dự án này</p>

					chính trị xã hội – nghề nghiệp. - Đáp ứng được các chỉ tiêu khác do đơn vị đề xuất trong thuyết minh nhiệm vụ.	
III	Nhóm nhiệm vụ kết nối các mạng lưới khởi nghiệp, hỗ trợ khởi nghiệp, đầu tư mạo hiểm của Việt Nam với khu vực và thế giới; kết nối và hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp ĐMST tham gia các khóa huấn luyện tập trung ngắn hạn tại một số tổ chức thúc đẩy kinh doanh uy tín ở nước ngoài					
13	Xây dựng và triển khai chương trình trao đổi doanh nghiệp khởi nghiệp ĐMST của Việt Nam với nước ngoài	<ul style="list-style-type: none"> - Nâng cao năng lực cho doanh nghiệp khởi nghiệp ĐMST Việt Nam. - Hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp ĐMST Việt Nam tiếp cận thị trường nước ngoài và ngược lại. - Hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp ĐMST của Việt Nam gọi được vốn quốc tế. - Liên kết mạng lưới quốc tế hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp ĐMST. 	<ul style="list-style-type: none"> - Có phương pháp/quy trình lựa chọn doanh nghiệp khởi nghiệp ĐMST thuộc các đối tượng, giai đoạn khác nhau phù hợp với mục tiêu, nội dung của chương trình trao đổi. - Có thỏa thuận/quan hệ hợp tác với tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp ĐMST ở các quốc gia có hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST phát triển. - Có đề xuất chỉ tiêu (KPI), phương thức đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ trong thuyết minh nhiệm vụ. 	<ul style="list-style-type: none"> - Tổ chức các đoàn ra đưa doanh nghiệp khởi nghiệp ĐMST tham gia các chương trình huấn luyện tại các tổ chức thúc đẩy kinh doanh uy tín trên thế giới. - Tổ chức các đoàn vào cho doanh nghiệp khởi nghiệp ĐMST quốc tế vào Việt Nam. - Tổ chức các chương trình, sự kiện chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm cho cộng đồng khởi nghiệp ĐMST. - Cập nhật thông tin về các doanh nghiệp, chuyên gia khởi nghiệp ĐMST liên quan vào hệ thống thông tin của Đề án 844; cung cấp thông tin về việc triển khai nhiệm vụ, thông tin các chủ thể trong hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST liên quan đến nhiệm vụ cho Văn phòng Đề án 844 định kỳ nửa năm, khi kết thúc nhiệm vụ hoặc đột xuất theo đề nghị. 	<ul style="list-style-type: none"> - Hỗ trợ được tối thiểu 10 doanh nghiệp khởi nghiệp ĐMST Việt Nam đạt được đề xuất đầu tư với tổng giá trị từ 500.000 USD trở lên. - Doanh nghiệp khởi nghiệp ĐMST được tham gia chương trình cam kết thực hiện tối thiểu 03 sự kiện để chia sẻ kiến thức kinh nghiệm cho cộng đồng khởi nghiệp ĐMST trong nước. - Đáp ứng được các chỉ tiêu khác do đơn vị đề xuất trong thuyết minh nhiệm vụ. 	Lựa chọn tối đa 03 tổ chức độc lập hoặc liên danh để triển khai loại hình dự án này

14	<p>Hỗ trợ hoạt động tổ chức, tham gia sự kiện trong và ngoài nước nhằm thúc đẩy liên kết giữa cộng đồng khởi nghiệp sáng tạo trong nước và cộng đồng khởi nghiệp ĐMST quốc tế</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tạo cơ hội tiếp xúc, kết nối cho doanh nghiệp khởi nghiệp ĐMST của Việt Nam với các hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST phát triển trên thế giới. - Quảng bá hình ảnh hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST Việt Nam ra thế giới. - Mở rộng thị trường quốc tế cho doanh nghiệp ĐMST Việt Nam. - Thu hút các nguồn lực quốc tế hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST Việt Nam. 	<ul style="list-style-type: none"> - Có kết nối với mạng lưới khởi nghiệp ĐMST trên thế giới. - Có kinh nghiệm tổ chức các hoạt động thúc đẩy liên kết hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST trong nước và quốc tế. - Có đề xuất chỉ tiêu (KPI), phương thức đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ trong thuyết minh nhiệm vụ. 	<ul style="list-style-type: none"> - Tổ chức được các sự kiện trong và ngoài nước với sự tham gia của cộng đồng người Việt tại nước ngoài. - Tổ chức được các hoạt động nâng cao năng lực cho doanh nghiệp khởi nghiệp ĐMST Việt Nam tại các tổ chức huấn luyện uy tín ở nước ngoài. - Hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp ĐMST Việt Nam tham gia các hoạt động kết nối với các quỹ đầu tư, khách hàng tiềm năng quốc tế. - Cập nhật thông tin về các doanh nghiệp, chuyên gia khởi nghiệp ĐMST liên quan vào hệ thống thông tin của Đề án 844; cung cấp thông tin về việc triển khai nhiệm vụ, thông tin các chủ thể trong hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST liên quan đến nhiệm vụ cho Văn phòng Đề án 844 định kỳ nửa năm, khi kết thúc nhiệm vụ hoặc đột xuất theo đề nghị. 	<ul style="list-style-type: none"> - Tối thiểu 6 doanh nghiệp khởi nghiệp ĐMST được hỗ trợ tham gia sự kiện gọi vốn đầu tư ở nước ngoài đạt được đề xuất đầu tư có giá trị từ 300.000\$ trở lên. - Đạt được thỏa thuận hợp tác với ít nhất 01 tổ chức thúc đẩy kinh doanh có uy tín ở trong hoặc ngoài nước để duy trì, phát triển hoạt động hợp tác, liên kết quốc tế. - Đáp ứng được các chỉ tiêu khác do đơn vị đề xuất trong thuyết minh nhiệm vụ. 	<p>Lựa chọn tối đa 03 tổ chức độc lập hoặc liên danh để triển khai loại hình dự án này</p>
IV	<p>Nhóm nhiệm vụ tổ chức sự kiện khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của các ngành, địa phương, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, cơ sở nghiên cứu, cơ sở đào tạo có tiềm năng phát triển hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo;</p>					
15	<p>Hỗ trợ xây dựng mô hình tổ chức và hoạt động, nâng cao năng lực, truyền thông thúc</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Nâng cao năng lực của các chủ thể trong hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST vùng. 	<ul style="list-style-type: none"> - Có thỏa thuận hợp tác giữa các đầu mối được giao nhiệm vụ hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST của các địa 	<ul style="list-style-type: none"> - Tổ chức các sự kiện, hoạt động liên kết; hoạt động nâng cao năng lực, cung cấp dịch vụ, truyền thông; hoạt động tham quan, khảo sát thực tế, tham gia sự kiện trong 	<ul style="list-style-type: none"> - Các hoạt động được triển khai tại địa phương có hệ sinh thái phát triển được nhân rộng tại 	<p>Lựa chọn tối đa 03 tổ chức độc lập hoặc liên danh để triển khai</p>

<p>đẩy liên kết vùng nhằm phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Xây dựng được các mô hình hỗ trợ khởi nghiệp ĐMST tại các địa phương trong vùng. - Liên kết, chia sẻ nguồn lực địa phương trong phát triển hệ sinh thái. 	<p>phương khác nhau để liên kết xây dựng hệ sinh thái vùng</p> <ul style="list-style-type: none"> - Có sự tham gia hoặc thỏa thuận hợp tác với ít nhất 01 tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp ĐMST có năng lực, kinh nghiệm và khả năng tập hợp làm đầu mối triển khai và duy trì hoạt động liên kết cấp vùng. - Có đề xuất chỉ tiêu (KPI), phương thức đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ trong thuyết minh nhiệm vụ. 	<p>nước, nước ngoài nhằm hình thành mô hình liên kết hiệu quả giữa các chủ thể để phát triển hệ sinh thái các địa phương tham gia.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cập nhật thông tin về các doanh nghiệp, chuyên gia khởi nghiệp ĐMST liên quan vào hệ thống thông tin của Đề án 844; cung cấp thông tin về việc triển khai nhiệm vụ, thông tin các chủ thể trong hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST liên quan đến nhiệm vụ cho Văn phòng Đề án 844 định kỳ nửa năm, khi kết thúc nhiệm vụ hoặc đột xuất theo đề nghị. 	<p>các địa phương khác thông qua báo cáo của các địa phương về:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Đề xuất cơ chế, chính sách, biện pháp hỗ trợ cụ thể phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST trên cơ sở khai thác thế mạnh của địa phương. • Kế hoạch hoạt động liên kết thúc đẩy đầu tư, nâng cao năng lực các chủ thể, truyền thông, cung cấp dịch vụ hỗ trợ khởi nghiệp ĐMST tại địa phương. • Giải pháp thu hút chuyên gia, nguồn nhân lực chất lượng cao cho khởi nghiệp ĐMST. Xây dựng được chương trình kết nối, trao đổi chuyên gia, doanh nghiệp khởi nghiệp ĐMST với các đối tác trong nước, quốc tế. - Đáp ứng được các 	<p>Loại hình dự án này</p>
--	---	--	--	---	----------------------------

					chỉ tiêu khác do đơn vị đề xuất trong thuyết minh nhiệm vụ.	
16	Tổ chức các ngày hội khởi nghiệp ĐMST hướng tới giải quyết các thách thức xã hội (Impact Techfest)	<p>- Thu hút sự quan tâm của các cơ quan quản lý nhà nước với các doanh nghiệp khởi nghiệp ĐMST giải quyết các thách thức xã hội (impact startups), qua đó kiến nghị được các chính sách phù hợp để khuyến khích loại hình doanh nghiệp này.</p> <p>- Thúc đẩy sự phát triển của các impact startups (thông qua cuộc thi, trình diễn sản phẩm, nắm bắt các xu hướng phát triển từ chuyên gia trong nước, quốc tế).</p> <p>- Kết nối các nguồn lực hỗ trợ, đầu tư tới các doanh nghiệp khởi nghiệp ĐMST.</p>	<p>- Có kinh nghiệm hoặc năng lực tổ chức (xây dựng chương trình, điều phối, triển khai tổ chức) sự kiện khởi nghiệp ĐMST quy mô lớn.</p> <p>- Ưu tiên những đơn vị/liên danh có các thoả thuận hợp tác với nhiều các đối tác quốc tế, có mạng lưới hoạt động rộng khắp cả nước.</p> <p>- Có đề xuất chỉ tiêu (KPI), phương thức đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ trong thuyết minh nhiệm vụ.</p>	<p>- Tổ chức các hoạt động thu thập, tổng hợp các đề xuất, kiến nghị chính sách từ các doanh nghiệp khởi nghiệp ĐMST và các đơn vị liên quan; tổ chức được diễn đàn đối thoại chính sách với chính quyền.</p> <p>- Tổ chức các hoạt động: hội nghị, hội thảo, tọa đàm, cuộc thi, sự kiện cho các doanh nghiệp khởi nghiệp ĐMST hướng tới giải quyết các thách thức xã hội.</p> <p>- Tổ chức các hoạt động kết nối các nguồn lực tài trợ, đầu tư cho doanh nghiệp khởi nghiệp ĐMST có tác động xã hội.</p> <p>- Tổ chức hoạt động truyền thông trong nước, quốc tế cho các sự kiện này.</p> <p>- Cập nhật thông tin về các doanh nghiệp, chuyên gia khởi nghiệp ĐMST liên quan vào hệ thống thông tin của Đề án 844; cung cấp thông tin về việc triển khai nhiệm vụ, thông tin các chủ thể trong hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST liên quan đến nhiệm vụ cho Văn phòng Đề án 844 định kỳ nửa năm, khi kết thúc nhiệm vụ hoặc đột xuất theo</p>	<p>- Thông qua cuộc thi lựa chọn được các doanh nghiệp khởi nghiệp ĐMST điển hình giải quyết được những vấn đề thách thức xã hội để tham gia sự kiện có nội dung thích hợp ở quy mô quốc gia, quốc tế.</p> <p>- Huy động được các nguồn tài trợ, đầu tư để phát triển, khai thác sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp khởi nghiệp ĐMST phục vụ giải quyết các thách thức xã hội được nhiều địa phương quan tâm trong từng giai đoạn cụ thể như: xây dựng đô thị thông minh; nông nghiệp sạch; bảo vệ sức khỏe nhân dân; giáo dục cộng đồng; an ninh xã hội; an toàn giao thông; an toàn vệ</p>	Lựa chọn tối đa 03 liên danh để triển khai loại hình dự án này

				đề nghị.		sinh thực phẩm;; biến đổi khí hậu; ô nhiễm môi trường; bình đẳng giới...). - Có được ít nhất 05 cam kết/đề xuất/đặt hàng từ tổ chức chính trị - xã hội- nghề nghiệp, cơ quan chính quyền ở Trung ương/địa phương đề doanh nghiệp khởi nghiệp ĐMST tham gia giải quyết vấn đề thách thức xã hội. - Đáp ứng được các chỉ tiêu khác do đơn vị đề xuất trong thuyết minh nhiệm vụ.	
V	Nhóm nhiệm vụ truyền thông về hoạt động khởi nghiệp, hỗ trợ khởi nghiệp, đầu tư cho khởi nghiệp và phổ biến, tuyên truyền các điển hình khởi nghiệp thành công của Việt Nam						
17	Nâng cao năng lực, xây dựng mạng lưới, hỗ trợ hoạt động liên kết các tổ chức, cá nhân truyền thông cho khởi nghiệp ĐMST.	- Tạo lập mạng lưới tổ chức, cá nhân truyền thông cho khởi nghiệp ĐMST. - Nâng cao năng lực về phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST, nắm bắt định hướng, truyền thông của các cá nhân/tổ chức	- Có kinh nghiệm triển khai các hoạt động truyền thông; có năng lực thu hút, tập hợp các tổ chức, cá nhân truyền thông cho khởi nghiệp ĐMST. - Có thoả thuận hợp tác với các cá nhân, tổ chức hỗ trợ nhóm/doanh nghiệp	- Tổ chức được các hoạt động xây dựng và phát triển mạng lưới lưới tổ chức, cá nhân truyền thông cho khởi nghiệp ĐMST. - Tổ chức được các khóa học, tọa đàm, hội thảo, tham quan, khảo sát thực tế, tham gia sự kiện trong nước, nước ngoài để chia sẻ kinh nghiệm và bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng tác nghiệp trong hoạt động truyền thông về khởi nghiệp	- Hình thành được mạng lưới các chuyên gia truyền thông cho khởi nghiệp ĐMST hoạt động thường xuyên, có hiệu quả. - Nâng cao chất lượng, số lượng các hoạt động truyền thông về khởi nghiệp	Lựa chọn tối đa 02 liên danh triển khai loại hình dự án này	

		<p>truyền thông cho khởi nghiệp ĐMST.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tăng cường hiệu quả và tính thống nhất trong việc truyền thông khởi nghiệp ĐMST. - Kết nối các chuyên gia/tổ chức truyền thông cho khởi nghiệp ĐMST để nâng cao sức lan toả và sự tập trung trong các hoạt động truyền thông khởi nghiệp ĐMST. 	<p>khởi nghiệp ĐMST trong hệ sinh thái.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Có định hướng, mục tiêu thống nhất với mục tiêu truyền thông của Đề án 844. - Có đề xuất chỉ tiêu (KPI), phương thức đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ trong thuyết minh nhiệm vụ. 	<p>ĐMST.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Triển khai các hoạt động truyền thông; đánh giá ảnh hưởng, tác động tới các nhóm đối tượng khác nhau trong hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST của hoạt động truyền thông trong mạng lưới. - Hỗ trợ quảng bá sản phẩm/dịch vụ của các nhóm/doanh nghiệp khởi nghiệp ĐMST trên các kênh truyền thông trong mạng lưới. - Cập nhật thông tin về các doanh nghiệp, chuyên gia khởi nghiệp ĐMST liên quan vào hệ thống thông tin của Đề án 844; cung cấp thông tin về việc triển khai nhiệm vụ, thông tin các chủ thể trong hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST liên quan đến nhiệm vụ cho Văn phòng Đề án 844 định kỳ nửa năm, khi kết thúc nhiệm vụ hoặc đột xuất theo đề nghị. 	<p>ĐMST; nâng cao sức lan toả và sự tập trung theo chiều sâu và hỗ trợ hiệu quả trong hoạt động truyền thông về khởi nghiệp ĐMST.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Quảng bá được sản phẩm/dịch vụ của ít nhất 30 nhóm/doanh nghiệp khởi nghiệp ĐMST tiêu biểu qua các kênh truyền thông trong mạng lưới. - Đáp ứng được các chỉ tiêu khác do đơn vị đề xuất trong thuyết minh nhiệm vụ. 	
18	<p>Truyền thông, quảng bá sản phẩm của doanh nghiệp khởi nghiệp ĐMST để kiểm nghiệm và phát triển thị trường</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Quảng bá, thử nghiệm đưa sản phẩm của doanh nghiệp khởi nghiệp ra thị trường. - Thu hút đầu tư cho doanh nghiệp khởi nghiệp ĐMST. 	<ul style="list-style-type: none"> - Kết nối, hợp tác Ban tổ chức và chuyên gia từ Ngày hội khởi nghiệp ĐMST quốc gia (Techfest) hoặc Impact Techfest. - Có thỏa thuận hợp tác với ít nhất 01 tổ chức hỗ trợ trong lĩnh vực truyền thông hoặc quỹ đầu tư; hoặc có hợp tác 	<ul style="list-style-type: none"> - Tổ chức hoạt động truyền thông, quảng bá thông tin đại chúng (video, phóng sự, tin bài...) hoặc phần mềm, dịch vụ nội dung, công nghệ kỹ thuật số, nền tảng trực tuyến và phương tiện, giải pháp công nghệ hiện đại khác để giới thiệu, quảng bá sản phẩm của doanh nghiệp khởi nghiệp ĐMST tới khách hàng, đối tác trên thị trường trong nước, quốc 	<ul style="list-style-type: none"> - Hỗ trợ được 02 sản phẩm hướng tới giải quyết vấn đề thách thức xã hội, 04 sản phẩm từ Techfest quốc gia, 04 sản phẩm từ các tổ chức hỗ trợ thúc đẩy kinh doanh đạt mức độ gia tăng cao về thị trường/doanh 	<p>Lựa chọn tối đa 05 liên danh để triển khai loại hình dự án này</p>

			<p>với tập đoàn, hiệp hội doanh nghiệp/doanh nhân/chính quyền địa phương/tổ chức chính trị - xã hội, nghề nghiệp có dự án/kế hoạch/đề xuất sử dụng sản phẩm, dịch vụ của nhóm/doanh nghiệp khởi nghiệp ĐMST.</p> <p>hoặc có hợp tác với kênh phân phối sản phẩm, siêu thị online bán hàng cho doanh nghiệp khởi nghiệp ĐMST ở phạm vi trong nước, quốc tế.</p> <p>hoặc có hợp tác với diễn đàn, kênh thu hút vốn đầu tư cộng đồng, nền tảng trực tuyến thu hút đầu tư cộng đồng có uy tín ở phạm vi trong nước, quốc tế.</p> <p>- Có đề xuất chỉ tiêu (KPI), phương thức đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ trong thuyết minh nhiệm vụ.</p>	<p>tế.</p> <p>- Tổ chức được các hoạt động: tọa đàm, sự kiện, khảo sát, cuộc thi, diễn đàn...nhằm giới thiệu sản phẩm của doanh nghiệp khởi nghiệp ĐMST ra thị trường, kết nối người mua hàng cho doanh nghiệp khởi nghiệp ĐMST.</p> <p>- Thực hiện giải pháp đánh giá hiệu quả của truyền thông, quảng bá đối với tốc độ gia tăng thị trường/doanh thu/người dùng/uy tín của doanh nghiệp khởi nghiệp ĐMST.</p> <p>- Có sự đồng ý của Văn phòng Đề án 844 về danh mục sản phẩm được lựa chọn để truyền thông, quảng bá.</p> <p>- Cập nhật thông tin về các doanh nghiệp, chuyên gia khởi nghiệp ĐMST liên quan vào hệ thống thông tin của Đề án 844; cung cấp thông tin về việc triển khai nhiệm vụ, thông tin các chủ thể trong hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST liên quan đến nhiệm vụ cho Văn phòng Đề án 844 định kỳ nửa năm, khi kết thúc nhiệm vụ hoặc đột xuất theo đề nghị.</p>	<p>thu/người dùng/uy tín của doanh nghiệp khởi nghiệp ĐMST.</p> <p>- Ít nhất 2/10 doanh nghiệp khởi nghiệp ĐMST đạt mức tăng doanh thu từ 100%/năm trở lên hoặc gọi được vốn đầu tư từ bên ngoài.</p> <p>- Đáp ứng được các chỉ tiêu khác do đơn vị đề xuất trong thuyết minh nhiệm vụ.</p>	
19	Truyền thông hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST	- Nâng cao nhận thức về khởi nghiệp ĐMST trên toàn quốc	- Có kết nối được đại diện hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST (Bộ Khoa học và công	- Tổ chức các tọa đàm, đối thoại, diễn đàn, thực hiện phóng sự, tin bài, sách báo, ấn phẩm, dịch vụ nội dung số.	- Cập nhật và phổ biến được các chính sách, dịch vụ hỗ trợ khởi nghiệp ĐMST	Lựa chọn tối đa 05 liên danh để triển

	<p>- Quảng bá về hoạt động và kết quả của Đề án 844 tới cộng đồng trong nước và quốc tế.</p> <p>- Tăng cường liên kết với hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST trong nước và kết nối với hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST quốc tế.</p>	<p>nghệ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Trung Ương đoàn, VCCI, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội...).</p> <p>- Có kết nối với một số địa phương điển hình đang thực hiện tốt: Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng, Thái Nguyên, Cần Thơ...</p> <p>- Có kết nối quốc tế: Liên kết với Việt kiều và một số tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp có uy tín (Hoa Kỳ, Châu Âu...).</p> <p>- Có kết nối với Đại sứ quán, Bộ ngoại giao, hội sinh viên Việt Nam ở nước ngoài, cộng đồng người Việt ở nước ngoài, quỹ đầu tư khởi nghiệp.</p> <p>- Có năng lực truyền thông mạng xã hội, truyền thông đại chúng, sử dụng công nghệ 4.0, có khả năng kết nối với truyền thông trong nước và quốc tế về khởi nghiệp ĐMST.</p>	<p>- Tổ chức các hoạt động truyền thông văn hóa khởi nghiệp và văn hóa hỗ trợ khởi nghiệp.</p> <p>- Tuyên truyền về những sự kiện lớn cấp vùng/quốc gia để quảng bá, kết nối phạm vi trong nước và quốc tế, chú trọng truyền thông trước và sau các sự kiện.</p> <p>- Cập nhật thông tin về các doanh nghiệp, chuyên gia khởi nghiệp ĐMST liên quan vào hệ thống thông tin của Đề án 844; cung cấp thông tin về việc triển khai nhiệm vụ, thông tin các chủ thể trong hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST liên quan đến nhiệm vụ cho Văn phòng Đề án 844 định kỳ nửa năm, khi kết thúc nhiệm vụ hoặc đột xuất theo đề nghị.</p>	<p>của Chính phủ, Bộ, ngành, địa phương tới các cấp lãnh đạo, các thành phần của hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST.</p> <p>- Thông qua truyền thông để tập hợp ý kiến của cộng đồng phục vụ đề xuất, kiến nghị chính sách hỗ trợ khởi nghiệp ĐMST tới Chính phủ, Bộ, ngành, địa phương.</p> <p>- Hoạt quảng bá được hoạt động của các chủ thể trong hệ sinh thái nhằm thúc đẩy mục tiêu chia sẻ, kết nối nguồn lực: đầu tư, chuyên gia, cơ sở vật chất, công nghệ, thông tin thị trường...</p> <p>- Đáp ứng được các chỉ tiêu khác do đơn vị đề xuất trong thuyết minh nhiệm vụ.</p>	<p>khai loại hình dự án này</p>	
--	--	---	---	--	---------------------------------	--

			<ul style="list-style-type: none"> - Có đề xuất chỉ tiêu (KPI), phương thức đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ trong thuyết minh nhiệm vụ. 			
20	<p>Truyền thông nhằm thu hút nguồn lực đầu tư trong nước, quốc tế, từ các doanh nghiệp lớn, quỹ đầu tư mạo hiểm, nhà đầu tư thiên thần cho khởi nghiệp ĐMST</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Cung cấp kiến thức kỹ năng, chia sẻ kinh nghiệm về cách thức gọi vốn đầu tư cho cộng đồng khởi nghiệp ĐMST. - Nâng cao cơ hội tiếp cận các nhà đầu tư trong nước và quốc tế cho doanh nghiệp khởi nghiệp ĐMST Việt Nam. - Thu hút các nguồn lực tài chính trong nước và quốc tế cho khởi nghiệp ĐMST tại Việt Nam. 	<ul style="list-style-type: none"> - Có năng lực thực hiện các hoạt động truyền thông. - Có hợp tác với các tổ chức cung cấp nguồn lực đầu tư, mạng lưới nhà đầu tư thiên thần, cung cấp nguồn lực chuyên gia, cơ sở dữ liệu về khởi nghiệp ĐMST. - Ưu tiên những đơn vị có hợp tác với các kênh truyền thông quốc tế, cộng đồng nước ngoài. - Ngoài tiếng Việt, ưu tiên truyền thông sử dụng tiếng Anh và 1 ngôn ngữ khác. - Có hợp tác truyền thông với các Ban tổ chức của các sự kiện Techfest. - Có đề xuất chỉ tiêu (KPI), phương thức đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ trong thuyết minh nhiệm vụ. 	<ul style="list-style-type: none"> - Thực hiện các hoạt động truyền thông nhằm tác động tới nhận thức của các doanh nghiệp lớn về việc hỗ trợ, đầu tư, mua bán sát nhập với doanh nghiệp khởi nghiệp ĐMST. - Thực hiện các hoạt động truyền thông về lịch sử đầu tư, điều kiện, định hướng đầu tư của quỹ đầu tư. - Tổ chức các buổi tọa đàm, phóng sự, cuộc thi, huấn luyện trực tiếp trên truyền hình, thương thuyết, đàm phán, kết nối đầu tư, tham gia chia sẻ hoặc tương tác với nhà đầu tư. - Tổ chức các hoạt động truyền thông giới thiệu hình ảnh hệ sinh thái và năng lực của doanh nghiệp khởi nghiệp ĐMST Việt Nam tới quốc tế. - Cập nhật thông tin về các doanh nghiệp, chuyên gia khởi nghiệp ĐMST liên quan vào hệ thống thông tin của Đề án 844; cung cấp thông tin về việc triển khai nhiệm vụ, thông tin các chủ thể trong hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST liên quan đến nhiệm vụ cho Văn phòng 	<ul style="list-style-type: none"> - Có giới thiệu, kết nối với các nhà đầu tư, chuyên gia từ Techfest và Impact Techfest. - Có danh sách, các nhà đầu tư, chuyên gia để giới thiệu cho Đề án 844. - Có đánh giá về mức độ thay đổi nhận thức thông qua các hoạt động hỗ trợ, đầu tư, mua bán sát nhập doanh nghiệp khởi nghiệp ĐMST của các doanh nghiệp lớn, các quỹ đầu tư mạo hiểm, nhà đầu tư thiên thần. - Đáp ứng được các chỉ tiêu khác do đơn vị đề xuất trong thuyết minh nhiệm vụ. 	<p>Lựa chọn tối đa 03 liên danh để triển khai loại hình dự án này</p>

				Đề án 844 định kỳ nửa năm, khi kết thúc nhiệm vụ hoặc đột xuất theo đề nghị.		
21	Truyền thông nhằm quảng bá các điển hình khởi nghiệp, hỗ trợ khởi nghiệp	<ul style="list-style-type: none"> - Cung cấp thông tin, bài học kinh nghiệm về khởi nghiệp, hỗ trợ khởi nghiệp, trong đó tập trung các điển hình theo giới và các lĩnh vực chuyên sâu. - Truyền cảm hứng cho các cá nhân khởi nghiệp, hỗ trợ khởi nghiệp. 	<ul style="list-style-type: none"> - Có hợp tác với tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp ĐMST chuyên ngành chuyên sâu có uy tín. - Có danh sách đề cử những điển hình thành công về khởi nghiệp ĐMST, hỗ trợ khởi nghiệp ĐMST, đầu tư trong môi trường quốc tế, người Việt trong nước và nước ngoài...trong lĩnh vực làm truyền thông chuyên sâu. - Có năng lực truyền thông xã hội và truyền thông đại chúng.... - Có đề xuất chỉ tiêu (KPI), phương thức đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ trong thuyết minh nhiệm vụ. 	<ul style="list-style-type: none"> - Hình thức truyền thông: video, phóng sự, truyền hình, báo giấy, báo hình. - Chia sẻ kinh nghiệm khó khăn, bài học thất bại của cá nhân trong các lĩnh vực chuyên sâu, nêu ra những khó khăn thuận lợi tiềm năng từ lĩnh vực của đó. - So sánh sự khác biệt lĩnh vực của mình đối với các lĩnh vực khác, nêu bật được đặc thù. - Cập nhật thông tin về các doanh nghiệp, chuyên gia khởi nghiệp ĐMST liên quan vào hệ thống thông tin của Đề án 844; cung cấp thông tin về việc triển khai nhiệm vụ, thông tin các chủ thể trong hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST liên quan đến nhiệm vụ cho Văn phòng Đề án 844 định kỳ nửa năm, khi kết thúc nhiệm vụ hoặc đột xuất theo đề nghị. 	<ul style="list-style-type: none"> - Truyền thông 12 số/năm tạo ra được 12 điển hình người khởi nghiệp hoặc hỗ trợ khởi nghiệp trong lĩnh vực chuyên sâu đó. - Đáp ứng được các chỉ tiêu khác do đơn vị đề ra trong thuyết minh nhiệm vụ. 	Lựa chọn tối đa 05 liên danh để triển khai loại hình dự án này
VI Nhóm nhiệm vụ xây dựng, phát triển mạng lưới các tổ chức thúc đẩy kinh doanh, mạng lưới nhà đầu tư cá nhân và mạng lưới quỹ đầu tư mạo hiểm cho khởi nghiệp ĐMST đến năm 2020						
22	Nâng cao năng lực, xây dựng mạng	- Thu hút nhà đầu tư từ các thành	- Có đánh giá nhu cầu, tiềm năng tham gia của	- Tổ chức các hoạt động bồi dưỡng kiến thức, chia sẻ kỹ năng và kinh	- Hình thành, duy trì hoạt động của mạng	Lựa chọn tối đa 05 tổ chức

<p>lưới, hỗ trợ hoạt động đầu tư vào doanh nghiệp khởi nghiệp ĐMST</p>	<p>phần kinh tế, hiệp hội tham gia hoạt động đầu tư cho cá nhân, nhóm/doanh nghiệp khởi nghiệp ĐMST.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Liên kết hoạt động của các nhà đầu tư cá nhân trong nước và mở rộng quan hệ hợp tác với nước ngoài. - Tăng số lượng và chất lượng các thương vụ đầu tư cho khởi nghiệp ĐMST trong nước. 	<p>các nhà đầu tư trong nước/nước ngoài về đầu tư cho khởi nghiệp ĐMST.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Có sự tham gia hoặc thoả thuận hợp tác với hiệp hội doanh nghiệp, doanh nghiệp có tiềm năng đầu tư cho khởi nghiệp ĐMST. - Có thoả thuận hợp tác với đối tác có kinh nghiệm đầu tư cho khởi nghiệp ĐMST trong nước/nước ngoài. - Có đề xuất chỉ tiêu (KPI), phương thức đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ trong thuyết minh nhiệm vụ. 	<p>những đầu tư cho khởi nghiệp ĐMST.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tổ chức thực hiện hoạt động thúc đẩy đầu tư giữa nhà đầu tư, các đơn vị hỗ trợ và doanh nghiệp khởi nghiệp ĐMST. - Tổ chức lấy ý kiến đánh giá của học viên đối với hoạt động nâng cao năng lực. - Tổ chức các đoàn công tác trong nước, nước ngoài để học hỏi kinh nghiệm, liên kết hợp tác đầu tư với các đối tác. - Xây dựng quy chế, điều lệ hoạt động nội bộ của tổ chức/mạng lưới nhà đầu tư. - Xây dựng báo cáo hoạt động thúc đẩy kết nối/giao dịch đầu tư của mạng lưới. - Cập nhật thông tin về các doanh nghiệp, chuyên gia khởi nghiệp ĐMST liên quan vào hệ thống thông tin của Đề án 844; cung cấp thông tin về việc triển khai nhiệm vụ, thông tin các chủ thể trong hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST liên quan đến nhiệm vụ cho Văn phòng Đề án 844 định kỳ nửa năm, khi kết thúc nhiệm vụ hoặc đột xuất theo đề nghị. 	<p>lưới/hiệp hội/hiệp hội đầu tư cho khởi nghiệp ĐMST có sự liên kết, hợp tác giữa các nhà đầu tư, các đơn vị hỗ trợ và doanh nghiệp khởi nghiệp ĐMST.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Đáp ứng được các chỉ tiêu khác do đơn vị đề xuất trong thuyết minh nhiệm vụ. 	<p>độc lập hoặc liên danh để triển khai loại hình dự án này</p>
--	---	---	--	---	---